



ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/๑๒๐๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว๘๗๐
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งหนังสือที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาปรับซึ่งโมเดลการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมติ/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน ๔๒ หลักสูตร มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดตามหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา นนทันภา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๘-๙๔๔๕ ต่อ ๑๐๖



กรมการศึกษานานาชาติ
เลขที่..... 1025
วันที่ 10 ส.ค. 2564
กลุ่มงานบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ-กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว ๙๓๒๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๖๔๙
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามา นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมติ/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามา นับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมติ/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ หลักสูตร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาภายใน ๑๕ วัน หลังวันเสร็จสิ้นการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ <http://hcemc.obec.go.th/> ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยหลักสูตรการพัฒนาต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๔๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก.ค.ศ. มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีมติรับรองหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ หลักสูตร ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมติของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีมติคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งข้าราชการครูสามารถเข้ารับการพัฒนาและนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ดังมีรายชื่อหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑) โดยกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรไปดำเนินการพัฒนา ดังนี้

๑. ต้องเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการอบรมพัฒนาไม่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หลักสูตรที่ดำเนินการจัดการอบรม ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ ให้นำระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการอบรม ในครั้งแรก

๒. หลักสูตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาให้นำระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศฉบับนี้

เว้นแต่หลักสูตรนั้นถูกยกเลิก ระบุ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ก.ค.ศ. มีมติใดที่มีผลเกี่ยวข้อง หรือมีเหตุอันใดที่ทำให้หลักสูตรนั้นไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ ให้หลักสูตรนั้นถือเป็นสิ้นสุดระยะเวลาการนำไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศที่มีผลเกี่ยวข้องเป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดข้อตกลงสำหรับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) การรายงานผลการดำเนินการพัฒนา และรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร รายงานผ่านทางเว็บไซต์ <http://hccmc.obec.go.th> รับรองหลักสูตร/ หัวข้อการส่งรายชื่อผ่านการอบรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔



(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	๖๓๑๐๒	การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเรียนรู้ในโลกแห่งนวัตกรรม ๔.๐ (Stimulating inspiration for learning in the world of ๔.๐ in innovation และ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ สอนในชั้นเรียน (The creating and develop of teaching innovation for solving classroom problem)"	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒)
๒	๖๔๐๑๔	อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษระดับปฐมวัย	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๓	๖๔๐๑๕	อบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษ รูปแบบ Single Subject Design	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๔	๖๔๐๑๖	อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๕	๖๔๐๑๗	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๖	๖๔๐๑๘	อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๗	๖๔๐๑๙	อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๘	๖๔๐๒๐	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๙	๖๔๐๒๑	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๑๐	๖๔๐๒๒	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษระดับรุนแรงโดยใช้กระบวนการสอนเชิงพฤติกรรม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๑๑	๖๔๐๒๓	การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนนำวิชาการออกแบบ และเทคโนโลยี	สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๑๒	๖๔๐๓๒	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon - based learning : PhBL)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
๑๓	๖๔๐๓๓	"ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูง โรงเรียนวิถิพุทธ"	สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔	๖๔๐๓๕	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๔Cs)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๕	๖๔๐๓๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams”	โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒)
๑๖	๖๔๐๓๗	โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่)
๑๗	๖๔๐๓๘	การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้นวัตกรรมการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขอนแก่น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
๑๘	๖๔๐๓๙	การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่หลักสูตรสถานศึกษา	โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช)
๑๙	๖๔๐๔๐	การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
๒๐	๖๔๐๔๑	การแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นเกมดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรครูสายปฏิบัติการสอน	ครีนซอพท์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
๒๑	๖๔๐๔๒	ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้	คณะวิทยาการวิจัยและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๒	๖๔๐๔๓	อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูก่อการคุณ (X-Teachers)”	คณะวิทยาการวิจัยและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๓	๖๔๐๔๔	โรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ	คณะวิทยาการวิจัยและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๔	๖๔๐๔๕	โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ ๔	สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๒๕	๖๔๐๔๖	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”	โรงเรียนสตรีวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๒๖	๖๔๐๔๙	การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล : DKW Learning Online	โรงเรียนดงขุยวิทยาคม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์)
๒๗	๖๔๐๕๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (Online and Onsite for On-Demand)	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี)
๒๘	๖๔๐๕๑	การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
๒๙	๖๔๐๕๒	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้เป็นงานวิจัยสำหรับครู	โรงเรียนบ้านค่าย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง)
๓๐	๖๔๐๕๓	การเสริมสร้างสมรรถนะครูและความเข้มแข็งขององค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๓๑	๖๔๐๕๘	“การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่หลักสูตรสถานศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๓	โรงเรียนบ้านนาดาแยม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒)
๓๒	๖๔๐๖๓	การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	โรงเรียนเวียงสระ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
๓๓	๖๔๐๖๔	การพัฒนาข้าราชการครู การวิจัยในชั้นเรียน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๔	๖๔๐๖๕	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อการสอนและงานกราฟิก โดยใช้แพลตฟอร์ม Canva	โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓๕	๖๔๐๖๗	กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-KB-IDE)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓๖	๖๔๐๖๘	กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-MicroPython)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓๗	๖๔๐๖๙	การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-Python)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓๘	๖๔๐๗๐	การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-Scratch)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓๙	๖๔๐๗๑	การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-Unplugged ๑)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๔๐	๖๔๐๗๓	การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด	คณะวิทยาการวิจัยและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๑	๖๔๐๗๔	การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ ๒	สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๔๒	๖๔๐๗๕	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด”	ศูนย์พัฒนาวิชาการยุวกาชาด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒)

ข้อตกลง

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ทุกประการ

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถือเป็นความสมัครใจและความประสงค์ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรอง และมีงบประมาณในการดำเนินการแล้วหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหลักสูตร รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา และรายละเอียดอื่นใดที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบฟอร์ม Google Form การเสนอหลักสูตรฯ และระมัดระวังต่อการกระทำใดที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

๔. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใด ๆ ไม่เป็นไปตามเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดอื่นใดที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีการดำเนินการที่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือระงับหลักสูตรดังกล่าวออกจาก “รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ตามที่เห็นสมควร โดยผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาให้ถือเป็นที่สุด